

tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng, có sự đổi mới, do đó đã thực sự đi vào lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, giúp nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp chế XHCN và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

+ Tồn tại, hạn chế

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác PBGDPL, ý thức tự tìm hiểu và chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, công tác phối hợp trong hoạt động PBGDPL giữa các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBPL còn chưa chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất. Kinh phí để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được cơ quan có thẩm quyền quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác PBGDPL từ cấp huyện xuống cấp xã còn hạn chế về năng lực trình độ chuyên môn, thiếu nhiệt tình và tâm huyết, nhiều báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật không hoạt động. Việc tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật đến với người dân, nhất là đối tượng đặc thù, yếu thế chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo, thông tin.

+ Nguyên nhân

Do trình độ dân trí, phong tục, tập quán lạc hậu và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế, bất đồng về ngôn ngữ kéo theo các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, một bộ phận người dân, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có thói quen tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật, việc xử lý vi phạm còn chưa nghiêm nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên HĐPHPBPDPL chưa được tốt. Nhận thức chung của xã hội về công tác PBGDPL chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật của đại bộ phận đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn nhiều hạn chế lượng chưa cao, hầu hết là kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu, truyền đạt nên công tác tuyên truyền miệng chưa hiệu quả.

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Công tác triển khai: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/ND-CP về hướng dẫn thi hành Luật Hòa Giải ở cơ sở và Thông tư số 100/TT-BTC-BTP về chi trả chế độ thù lao cho tổ hòa giải, hòa giải viên; Theo đó, Phòng Tư pháp đã ban hành: Kế hoạch số 05/KH-TP ngày 06/3/2018 tập huấn nghiệp vụ công tác

hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 12/KH-TP ngày 21/5/2018 kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2018; Công văn số 55/PTP ngày 31/7/2018 hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Kết quả, tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến ở UBND các xã, thị trấn, có hơn 1000 lượt người tham dự; Tổ chức rà soát củng cố, kiện toàn lại các tổ hòa giải, phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên. Nhờ vậy, Công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2018 đã đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 93 tổ hòa giải ở các thôn làng, tổ dân phố với 524 hòa giải viên; năm 2018, các tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện đã tiếp nhận thụ lý 110 vụ việc trong đó: 89 vụ việc hòa giải thành, 17 vụ việc hòa giải không thành (mâu thuẫn giữa các bên 4 vụ việc, tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình 6 vụ việc và 8 vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở), 4 vụ việc chưa giải quyết xong.

Nhìn chung, công tác Hòa giải ở cơ sở đã đi vào hoạt động có chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn nhỏ lẻ ngay tại cơ sở, môi đoàn kết tình làng nghĩa xóm được giữ vững và phát huy.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 28/06/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) năm 2017, Phòng đã tham mưu UBND huyện Đức Cơ đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 18/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2017 – 2020; Công văn số 1759/UBND-NC ngày 06/10/2017 của UBND huyện Đức Cơ về triển khai đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Phòng Tư pháp đã ban hành Công văn số 32/PTP ngày 01/6/2018 về hướng dẫn rà soát, triển khai đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhìn chung, việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được UBND các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ở một số xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí còn chưa đảm bảo. Hiện nay các xã, thị trấn đã triển khai chuẩn bị chấm điểm gửi Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức họp xét và công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Trên địa bàn huyện hiện có 10/10 tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, giao cho cán bộ tư pháp quản lý và hướng dẫn khai thác, phục vụ nhu cầu đọc, tra cứu của cán bộ và nhân dân. Hàng năm, các xã, thị trấn đều cấp kinh phí để mua mới

bổ sung các đầu sách. Đến nay, mỗi tủ sách được trang bị 105 đầu sách các loại để phục vụ cho nhu cầu bạn đọc, năm 2018, đã có 123 lượt người đến đọc, tra cứu, đối tượng đến tìm hiểu, mượn đọc chủ yếu là cán bộ công chức, giáo viên; công chức tư pháp các xã, thị trấn đều mở sổ theo dõi đầy đủ.

V. CÔNG TÁC BÀN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt được 93 bản hương ước, quy ước của các thôn làng, nhìn chung, các bản Hương ước, quy ước là công cụ quan trọng đi cùng với pháp luật để điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên chưa có kinh phí để in ấn cấp phát cho dân và đã bàn giao nhiệm vụ này cho Phòng VH_TT. Ngay sau khi công văn số 682/STP-PBGDPL ngày 25/07/2018 của Sở Tư pháp Gia lai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tư pháp và Phòng Văn hóa Thông tin huyện làm các thủ tục bàn giao và đã thực hiện bàn giao trong tháng 8/2018 theo đúng quy định.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI TỰC HIỆN NĂM 2019

1. Tiếp tục tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 bằng hình thức phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, phạm vi quản lý; tăng cường công tác truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020 bằng hình thức phù hợp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như: Pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (thanh niên, người dân tộc thiểu số,...); pháp luật về hôn nhân và gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

2. Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo hướng dẫn

3. Tham mưu triển khai các Đề án về PBGDPL đang còn thực hiện (Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; Các cơ quan, địa phương duy trì và đẩy mạnh các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, nhất là hình thức tuyên truyền miệng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân tìm hiểu pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương, đơn vị; Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động xét xử lưu động, tư vấn pháp luật. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích kịp thời cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Thường xuyên rà soát, kiểm toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương, vận động những người đã làm công tác pháp luật, đang nghỉ hưu và những người có hiểu biết về pháp luật có khả năng tuyên truyền để đưa vào đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2018 và định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện năm 2019 của UBND huyện Đức Cơ ./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b.c);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thành

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Stt	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Cơ quan Ban hành	Nội dung
1	Kế hoạch số: 01/KH-TP	10/01/18	Phòng Tư Pháp	Tập huấn kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018
2	Kế hoạch số: 05/KH-TP	06/03/18	Phòng Tư Pháp	Tập huấn nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
3	Kế hoạch số: 06/KH-TP	06/03/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch phòng, chống tham nhũng
4	Kế hoạch số: 10/KHLT-TP-HPN	10/04/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
5	Kế hoạch số: 11/KHLT-TP-HND	10/04/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân huyện về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Kế hoạch số: 12/KH-TP	21/05/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch kiểm tra công tác Hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018



6	Kế hoạch số: 14/KH-TP	02/08/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch triển khai xây dựng làng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trở thành làng điểm xây dựng nông thôn mới
7	Kế hoạch số: 17/KH-TP	31/08/18	Phòng Tư Pháp	Kế hoạch triển khai giúp hộ dân hoàn thành các nội dung trở thành làng điểm xây dựng nông thôn mới
8	04/PTP	19/01/18	Phòng Tư Pháp	Về việc báo cáo tình hình xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
9	05/PTP	02/02/18	Phòng Tư Pháp	Về việc lập danh sách người có uy tín và công chức tư pháp tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật
10	06/PTP	23/02/18	Phòng Tư Pháp	Đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hương ước
11	22/PTP	10/04/18	Phòng Tư Pháp	V/v Báo cáo rà soát tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018
12	23/PTP	23/04/18	Phòng Tư Pháp	Cung cấp số liệu thống kê công tác dân tộc
13	25/PTP	04/05/18	Phòng Tư Pháp	Phối hợp báo cáo công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm
14	32/PTP	31/05/18	Phòng Tư Pháp	Rà soát kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
15	34/PTP	04/06/18	Phòng Tư Pháp	Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn huyện



16	55/PTP	31/07/18	Phòng Tư Pháp	Hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
----	--------	----------	---------------	--



DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GDPL

Stt	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Cơ quan Ban hành	Nội dung
1	Kế hoạch số: 05/KH-UBND.	16/01/18	UBND huyện	Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện năm 2018
2	Kế hoạch số: 04 /KH-UBND.	11/01/18	UBND huyện	Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện” giai đoạn 2018-2021
3	Kế hoạch số: 30/KH-UBND.	30/03/18	UBND huyện	Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ;
4	Kế hoạch số: 22/KH-UBND.	12/04/18	UBND huyện	Thực hiện Đề án: “Tuyên truyền phổ biến giáo dục, vận động hỗ trợ Phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn huyện Đức Cơ.



5	Kế hoạch số: 33/KH-UBND.	12/04/18	UBND huyện	về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ
	Kế hoạch số: 65/KH-UBND.	27/07/18	UBND huyện	Tổ chức Hội thi" Tuyên truyền pháp luật viên giỏi" huyện Đức Cơ năm 2018
6	Kế hoạch số: 66/KH-UBND.	27/07/18	UBND huyện	Kế hoạch thực hiện Chương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao đoạn 2017- 2021.
7	Kế hoạch số: 80/KH-UBND.	17/09/18	UBND huyện	Thực hiện Đề án" Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ
8	Kế hoạch 04/KH-HĐPBGDPL	16/01/18	Hội đồng, PHCTPBGDPL huyện	Về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật
9	Kế hoạch số 09/KH-HĐPBGDPL	24/04/18	Hội đồng, PHCTPBGDPL huyện	Tuyên truyền luật Tín ngưỡng, tôn giáo, luật Giao thông đường bộ
10	Kế hoạch số 13/KH-HĐPBGDPL	04/06/18	Hội đồng, PHCTPBGDPL huyện	Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018



11	Kế hoạch số 15/KH-HĐPBGDPL	23/08/18	Hội đồng, PHCTPBGDPL huyện	Tuyên truyền, phổ biến các văn liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và pháp luật phong, chống tham nhũng.
12	185/UBND-NC	07/02/18	UBND huyện	về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành
13	492/UBND-NC	11/04/18	UBND huyện	Về việc triển khai thực hiện đề án Đề án “Tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” năm 2018
14	274/UBND-NC	08/03/18	UBND huyện	Về việc tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018
15	317/UBND-NC	15/03/18	UBND huyện	Về việc triển khai Đề án “ Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân vùng biên giới” năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Cơ (Đề án ICCPR);
16	305/UBND-NC	14/04/18	UBND huyện	Thực hiện Đề án " Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn huyện.
17	754/UBND-NC	24/05/18	UBND huyện	Về ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
18	788a/UBND-NC	27/07/18	UBND huyện	Về việc tham gia các Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật do Tòa án tổ chức
19	1165/UBND-NC	30/07/18	UBND huyện	Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham



20	120/HĐPBGDPL	07/06/18	Hội đồng, PHCTPBGDPL huyện	Về việc thành lập đội xung kích trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
----	--------------	----------	----------------------------------	---